

Nỗ lực hoàn thành chương trình công tác năm 2024 và 3 nhiệm vụ trọng tâm



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ngày 26-9, phát biểu kết luận hội nghị giao ban khởi Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quý 3-2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vinh biểu dương, đánh giá cao kết quả nổi bật đạt được. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai quyết liệt

XEM TIẾP TRANG 2

Giải quyết thấu đáo các kiến nghị của công dân



Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thăng chủ trì tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân. Ảnh: PV

Ngày 26-9, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thăng chủ trì tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và ông

XEM TIẾP TRANG 2

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc)



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Chiều 26-9, phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị Thương mại các thành phố Đà Nẵng tại Hội chợ Du lịch Nhật Bản - Tourism Expo Japan 2024. Đây là một trong những hội chợ du lịch lớn nhất toàn cầu, được tổ chức thường niên từ năm 2014. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 180.000 lượt khách và 1.200 nhà triển lãm đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B), hội thảo du lịch, họp báo giới thiệu điểm đến và tham quan công chúng.

XEM TIẾP TRANG 2

Tăng cường hợp tác khai thác hiệu quả tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây

Ngày 26-9, chủ trì tiếp Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Wiraka Moodhitaporn, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen Siriwat Pinijpanich và đoàn đại biểu Thái Lan đến tham dự hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan" tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thị bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và cùng khai thác hiệu quả tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sáng kiến trong việc phối hợp đồng tổ chức sự kiện "Gặp gỡ Thái Lan" tại Đà Nẵng. Đây là cơ hội tốt nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam - Thái Lan;

XEM TIẾP TRANG 2

Sức bật từ một nghị quyết

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trên địa bàn thành phố đã mang lại kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

TRANG 2

Nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" bảo vệ môi trường

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà cùng Mặt trận các phường triển khai, sáng tạo nhiều mô hình "Dân vận khéo" về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thói quen của cộng đồng dân cư, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

TRANG 5

Nỗ lực vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Nhờ tham gia BHYT, nhiều trường hợp được quỹ BHYT chi trả từ vài chục đến vài trăm triệu đồng khi các em bị ốm đau, bệnh tật, giảm gánh nặng cho gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

TRANG 3



Giáo viên nỗ lực tuyên truyền đến các em học sinh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. TRONG ẢNH: Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái.

Ảnh: N.QUANG

DỰ ÁN CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, HẠ NGÂM CẤP THÔNG TIN, ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - LÝ THÁI TỐ

Khẩn trương thi công

Trong những ngày này, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết tốt để triển khai thi công dự án Cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng đường Hùng Vương - Lý Thái Tố.

TRANG 3



Các nhà thầu đang đẩy mạnh triển khai thi công dự án. Ảnh: THÀNH LÂN

Bước tiến của bóng rổ trẻ Đà Nẵng

Nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng giành chức vô địch giải bóng rổ 5x5 U20 vô địch quốc gia năm 2024 vừa kết thúc tại Thừa Thiên Huế. Đây là động lực để bóng rổ Đà Nẵng có những bước tiến xa hơn trong tương lai.

TRANG 6



Đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng thi đấu thành công tại giải bóng rổ 5x5 U20 vô địch quốc gia năm 2024. Ảnh: VBF

TRONG SỐ NÀY

Những thay đổi căn bản trong học thuyết hạt nhân Nga

TRANG 6

VÒNG LOẠI GIẢI U20 CHÂU Á NĂM 2025

U20 Việt Nam bảo vệ ngôi đầu bảng

TRANG 6

Nỗ lực hoàn thành chương trình công tác năm 2024 và 3 nhiệm vụ trọng tâm

(TIẾP THEO TRANG 1)

các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra; hoàn thành các chương trình công tác năm 2024 và 3 nhiệm vụ trọng tâm được giao, chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2025; tiếp tục triển khai quyết liệt các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, trọng tâm là các kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; chủ động triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội rà soát 7 nội dung đang triển khai theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại hội nghị giao ban quý I, quý 2-2024 để tập trung thực hiện theo yêu cầu tiến độ. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, phấn đấu đạt và vượt mốc chỉ tiêu 4%. Ban Tổ chức Thành ủy tập trung tham mưu rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, triển khai hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai hiệu quả phần mềm số tay đảng viên điện tử.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền nội dung hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII); tiếp tục tổ chức quán triệt, cụ thể hóa thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy bảo đảm tiến độ, chất lượng; ban hành Chuyển để

năm 2025: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chú trọng bồi dưỡng sức dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố Đà Nẵng". Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chuẩn bị chu đáo các nội dung thực vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kịp thời cung cấp số liệu xây dựng đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập". Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 232-KH/TU về thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố".

Ban Dân vận Thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế về tổ chức và hoạt động đối với hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Văn phòng Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của 2 tiểu ban văn kiện và tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, định kỳ báo cáo tổng hợp việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy. Đảng đoàn HĐND thành phố tập trung nghiên cứu, xem xét, ban hành các nghị quyết theo thẩm quyền về các chủ trương, chính sách được quy định tại Nghị quyết số 136/2024/QH15.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ

đạo tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trẻ hạn theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, định kỳ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện để Thường trực Thành ủy theo dõi kết quả triển khai xử lý. Tiếp tục triển khai cụ thể hóa thực hiện, phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo Kết luận số 77-KL/TW, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hoàn thành chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2024 và xây dựng chương trình năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị, trong quý 3-2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố cơ bản giữ được sự ổn định và phát triển. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, văn bản của Trung ương, Thành ủy với giải pháp cụ thể, phù hợp để triển khai trong toàn Đảng bộ, trong đó trọng tâm là cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Kinh tế thành phố có bước tăng trưởng so với cùng kỳ; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt nhiều kết quả nổi bật; lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội với nhiều chính sách vượt trội. Thành phố chủ động triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

NGỌC PHÚ

Giải quyết thấu đáo các kiến nghị của công dân

(TIẾP THEO TRANG 1)

sử dụng đất lấn đất cho gia đình. Ông Ngô Minh Hải kiến nghị liên quan đến giải tỏa, đền bù, tái định cư.

Qua nghe công dân trình bày kiến nghị và giải trình của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch HĐND thành phố

Ngô Xuân Thắng ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong việc kiểm tra thực tế hồ sơ và nghiên cứu hướng xử lý bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Đồng thời, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng giao các cơ quan,

đơn vị, địa phương có thẩm quyền, chức năng chuyên môn nghiên cứu với tinh thần vận dụng quy định pháp luật, căn cứ cơ sở pháp lý để giải quyết thấu đáo các kiến nghị của công dân.

T. HUY

Chính trị

Sức bật từ một nghị quyết

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới trên địa bàn thành phố đã mang lại kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên.

Tại Đảng bộ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành tích phát triển đảng viên đã có bước tiến vượt bậc. Năm 2023, phường kết nạp 20 đảng viên mới/18 chi tiêu gia. Năm 2024, phường được giao 23 chỉ tiêu, đến tháng 8 đã phát triển được 27 đảng viên mới. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Đức cho biết, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đồng thời phân công cấp ủy viên theo dõi và tham gia sinh hoạt cùng các chi bộ để kịp thời tháo gỡ khó khăn và động viên các cách làm hiệu quả.

Bí thư Chi bộ Bình Kỳ 1 thuộc Đảng bộ phường Hòa Quý Phường Thị Khanh cho biết, chi bộ luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao về công tác phát triển đảng. Áp lực chỉ tiêu trên giao đã được chuyển hóa thành động lực cho chi bộ cố gắng hoàn thành với các giải pháp cụ thể. Chi bộ phân công cho từng đảng viên tìm và tạo nguồn quần chúng ưu tú. "Thực tế nhiệm vụ trước có một trường hợp khi làm hồ sơ kết nạp Đảng mới biết không đủ điều kiện. Đó là bài học kinh nghiệm cho hôm nay, đã có nguồn thì phải bảo đảm chắc chắn kết nạp được", bà Khanh nói.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Thị Thanh Duyên cho biết, năm 2023, quận Ngũ Hành Sơn vượt mức chỉ tiêu 3% (trên tổng số đảng viên toàn quận) về phát triển đảng viên. Năm 2024, quận phấn đấu đạt và vượt mức 4%. Để đạt kết quả này, Ban Thường



Quận Ngũ Hành Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong vận động bàn giao mặt bằng tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng. Ảnh: PV

vụ Quận ủy xác định phải luôn đồng hành cùng các đơn vị, địa phương trong công tác phát triển đảng. Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp tổ chức đối thoại với quần chúng ưu tú tại các đảng bộ gặp khó khăn về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, qua đó tìm giải pháp tháo gỡ, quyết tâm thực hiện đạt kết quả chỉ tiêu giao. Hiện nay, quận đang nỗ lực phấn đấu đạt 90% tổng chỉ tiêu là đảng viên vào cuối năm 2025.

Kết quả đáng kể trong triển khai "chi bộ 4 tốt", "đảng bộ cơ sở 4 tốt" (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt) tại quận Ngũ Hành Sơn thời gian qua, cùng với công tác phát triển đảng là hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình là hoàn thành công tác giải tỏa mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng; dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đông Nô. Đây là hai dự án kéo dài nhiều năm, gây ra nhiều hệ lụy. Với việc giải tỏa dứt điểm 2 dự án này, giúp quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Quý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

TRỌNG HUY

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc)

(TIẾP THEO TRANG 1)

các đối tác của Trung Quốc. Là 1 trong 5 thành phố lớn nhất Việt Nam và là hạt nhân tăng trưởng của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và Tây Nguyên, thành phố tập trung phát triển 3 trụ cột chính: du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Hiện Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 49 địa phương của 22 quốc gia trên thế giới, trong đó, hợp tác với các địa phương của Trung Quốc là một trong những điểm sáng trong bức tranh hợp tác quốc tế của Đà Nẵng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác kinh tế như tăng cường trao đổi thông tin, bao gồm hàng hóa, dịch vụ thể mạnh, nhu cầu nhập khẩu của địa phương, thông tin về hội chợ triển lãm hàng hóa... Được biết, hội nghị thương mại các thành phố hữu nghị quốc tế tỉnh Liêu Ninh có hơn 500 đại biểu đến từ nhiều thành phố trên thế giới, bao gồm đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Trung Quốc và các doanh nghiệp, tổ chức thương mại của Trung Quốc và quốc tế. Trong khuôn khổ hội nghị, hội đàm hợp tác thương mại được tổ chức theo hình thức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp theo

linh vực công nghiệp và nông nghiệp. Tại hội đàm, Sở Công Thương tham gia kết nối doanh nghiệp và trưng bày các hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP của thành phố nhằm quảng bá, giới thiệu đến các doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế.

Trong kế hoạch chương trình làm việc của đoàn công tác, chiều 27-9, bà Chiêu Lâm, Phó Chủ tịch Hội Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc tỉnh Liêu Ninh sẽ có buổi tiếp và làm việc với đoàn. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Liêu Ninh mặc dù chưa thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức, nhưng trao đổi giữa hai địa phương được duy trì thực hiện từ năm 2007 đến nay. Gần đây nhất, đoàn Phó Chủ tịch Hội Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Dương Minh Ngọc đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng vào cuối năm 2023. Việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Hội Hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh Liêu Ninh nói riêng, giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Liêu Ninh nói chung là tiền đề quan trọng nghị chính hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt đối với lĩnh vực thương mại và đầu tư.

ĐOÀN CÔNG TÁC

Tăng cường hợp tác khai thác hiệu quả tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây

(TIẾP THEO TRANG 1)

thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục giữa địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC) từ Khon Kaen (Thái Lan) qua Lào, đến cảng Đà Nẵng rất thuận lợi. Đà Nẵng định kỳ tổ chức hội chợ đầu tư, thương mại, du lịch EWEC vào tháng 8 hằng năm. Đây là dịp để doanh nghiệp các địa phương giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương. Đồng thời, để nghị khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu thị trường, tham gia các hội chợ, triển lãm hàng hóa nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch, cùng nhau khai thác hiệu quả EWEC.

Bà Wiraka Moodhitaporn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển và cam lòng lãnh đạo thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức sự kiện "Gặp gỡ Thái Lan" tại Đà Nẵng. Đồng thời đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong tổ chức thành công hội chợ quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch EWEC; khẳng định sẽ làm cầu nối để doanh nghiệp và các địa phương của Thái Lan đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Đà Nẵng.

Chiều 26-9, tại Công viên APEC diễn ra lễ khai mạc Khu trưng bày hàng hóa Việt Nam - Thái Lan. Sự kiện do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức trong hai ngày 26 và 27-9. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại

giáo Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phối hợp đồng tổ chức sự kiện "Gặp gỡ Thái Lan 2024" tại Đà Nẵng. Đón tiếp triển lãm Thương mại Việt Nam - Thái Lan lần này thu hút sự tham gia của 24 đơn vị với 32 gian hàng, trong đó 50% số gian hàng trưng bày các sản phẩm của Thái Lan. Các doanh nghiệp trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng và sản phẩm OCOP, qua đó nhằm quảng bá thương hiệu quốc gia và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại. Đây cũng là dịp tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục... giữa địa phương cũng như doanh nghiệp hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Wiraka Moodhitaporn cho biết, Thái Lan và Việt Nam mong muốn nâng tầm quan hệ song phương từ Đối tác chiến lược lên Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện hôm nay không đơn thuần là một sự kiện tổ chức triển lãm mà đây còn là cơ hội trao đổi những thông lệ tốt nhất với nhau để tìm hiểu về việc kết nối giao thương tiềm năng tại khu vực miền Trung - Việt Nam cũng như thu thập được những thông tin cụ thể đáng giá về thị trường thông qua việc tương tác trực tiếp với người mua và người tiêu dùng...

XUÂN HẬU - MAILLY - CHIẾN THẮNG

Quảng bá du lịch Đà Nẵng tại hội chợ du lịch lớn nhất Nhật Bản

(TIẾP THEO TRANG 1)

Tại gian hàng, ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức các hoạt động như vòng quay may mắn dành cho khách mời, chụp ảnh check-in nhận quà tặng lưu niệm. Theo chương trình làm việc trong thời gian diễn ra hội chợ, lãnh đạo Sở Du lịch có các cuộc gặp với đại diện Hiệp hội các đại lý du lịch Nhật Bản (JATA), Hankyu Travel International cùng các đối tác truyền thông để tăng cường quảng bá, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng biển, văn hóa, du lịch MICE,

du lịch golf cao cấp, du lịch học đường... Được biết, Nhật Bản là thị trường khách du lịch truyền thống và ổn định của Đà Nẵng. Trong 8 tháng đầu năm 2024, lượng khách Nhật Bản đến Đà Nẵng đạt 121.000 lượt, tương đương với tổng lượng khách Nhật Bản năm 2023. Hiện Hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác chặng bay Narita - Đà Nẵng với tần suất 7 chuyến/1 tuần.

THU HÀ

Tuyên truyền pháp luật và thông tin biển, đảo

Ngày 26-9, đến dự và phát biểu tại hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật, tuyên truyền thông tin tình hình biển, đảo tại quận Thanh Khê, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Thăng Lợi đề nghị cần nắm vững các quy định của pháp luật về biển, kinh tế biển; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, nhất là các cán bộ ở cơ sở. Đây là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với người dân, khi nắm rõ các chủ trương, chính sách, các quy định thì sẽ nói cho dân

hiểu, làm cho dân tin. Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang quyết tâm cao gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Tại hội nghị, báo cáo viên trình bày một số nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam năm 2012, thông tin một số tình hình bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời gian qua; chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

THIÊN AN

Quận Hải Châu phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu được giao

Ngày 26-9, Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị rà soát, đẩy mạnh tiến độ triển khai, thực hiện công tác phát triển đảng viên trong quý 4-2024. Hiện nay Đảng bộ quận có 12.067 đảng viên thuộc 74 tổ chức cơ sở đảng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của từng cấp ủy, từ đầu năm đến ngày 10-9, toàn quận phát triển 194 đảng viên mới, đạt 53,73% so với chỉ tiêu được giao.

Thông qua các giải pháp đề xuất tại hội nghị, Quận ủy

yêu cầu trong quý 4-2024, các cấp ủy đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu phát triển đảng viên mới, coi trọng cả số lượng và chất lượng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Các tổ chức cơ sở đảng tập trung rà soát lại kế hoạch cụ thể lựa chọn quần chúng có tính khả thi cao, đánh giá, bổ sung nhân tố mới, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng, phấn đấu đạt tỷ lệ kết nạp đảng bảo đảm chỉ tiêu được giao.

PHƯƠNG ANH

Ký thỏa ước lao động tập thể với 9 trường mầm non ngoài công lập

Ngày 25-9, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận Liên Chiểu. Các nội dung cơ bản của thỏa ước lao động tập thể được công bố, thảo luận và thông qua với nhiều chế độ phúc lợi có lợi hơn cho người lao động. Theo đó, Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu - đại diện ủy quyền cho công đoàn cơ sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu - đại diện ủy quyền

cho 9 trường mầm non ngoài công lập gồm: Vành Khuyên, Hồng Phúc, Bông Sen, Hoa Sữa, Ánh Dương, Trúc Xanh, Đò Rẻ Mon, Sao Mai, Saukura Kids với hơn 130 đoàn viên, người lao động để ký kết thỏa ước theo quy định. Thỏa ước lao động được thực hiện góp phần nâng cao đời sống của giáo viên thuộc các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận Liên Chiểu.

TRỌNG HÙNG

DỰ ÁN CẢI TẠO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, HẠ NGẦM CẤP THÔNG TIN, ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG - LÝ THÁI TỔ

Khẩn trương thi công

Trong những ngày này, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết tốt để triển khai thi công dự án Cải tạo hệ thống thoát nước, hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ.



Các nhà thầu đang đẩy mạnh triển khai thi công dự án. Ảnh: THÀNH LÂN

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều đơn vị đang khẩn trương huy động trang thiết bị, nhân lực, vật lực tập trung thi công các hạng mục hạ ngầm viễn thông, thoát nước, cấp quang... trên tuyến này. Theo đó, toàn tuyến có đến 7 đơn vị đang triển khai thi công gồm: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng; Công ty CP Viễn thông FPT; Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); Viễn thông Đà Nẵng; Chi nhánh Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC; Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigon Tourist (SCTV) - Chi nhánh Đà Nẵng; Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Trung; Chi nhánh CP Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam tại Đà Nẵng. Vì vậy, đoạn tuyến từ ngã tư Hùng Vương - Phan Châu Trinh đến Lý Thái Tổ giao với Lê Duẩn đang được quay tòn, chia làn đường để thi công.

Vương dài khoảng 1.580m. Theo quy hoạch, thành phố cải tạo, nâng cấp xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa bố trí đi dưới lòng đường với khẩu độ cống 2-2,5m; xây mới hệ thống thoát nước thải dọc theo vỉa hè để thu gom nước thải từ các nhà dân ở hai bên đường; cải tạo, xây mới bó vỉa, vỉa hè toàn tuyến; hạ ngầm, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến; đầu tư cống, bể kỹ thuật, hạ ngầm cáp thông tin đối với các tuyến cấp do các đơn vị của nhà nước sở hữu từ nguồn vốn ngân sách thành phố (các đơn vị viễn thông khác phải chủ động đầu tư hạ ngầm các tuyến cấp do mình quản lý theo tiến độ thực hiện của dự án); khớp nối giao thông, thoát nước các đường ngang, hoàn trả nền mặt đường và hạ tầng kỹ thuật khác bị ảnh hưởng... Dự án có tổng mức đầu tư 96,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong đó chi phí xây dựng toàn bộ cho cả 2 tuyến đường không bao gồm dự phòng 79,5 tỷ đồng với

các hạng mục chính như hệ thống thoát nước có kinh phí xây dựng 43,8 tỷ đồng; hạng mục giao thông giá trị 22,6 tỷ đồng; hạ ngầm, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến với kinh phí dự kiến 7,7 tỷ đồng; thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Để triển khai thực hiện dự án, ngày 11-7-2024, ban quản lý đã có thông báo mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ với giá dự toán hơn 80 tỷ đồng. Theo thông tin trên hệ thống đấu thầu quốc gia, có 2 liên danh tham gia là liên danh nhà thầu gồm (Công ty CP Xây dựng công trình thủy Hà Nội và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy) và liên danh (Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP, Công ty CP Xây dựng - Kỹ thuật Ngũ Thường và Công ty TNHH MTV Phú Thành Hưng). Trước

đó, ngày 13-3-2024, Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ với tổng chi phí đầu tư dự toán là hơn 96 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí tư vấn, chi phí dự phòng...). Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án được giao cho Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Đức Nam, dự án được thực hiện nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển đô thị, đồng thời phục vụ dân sinh, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế khu vực. Dự án được khởi công xây dựng từ ngày 4-9 đến nay bảo đảm về tiến độ, chất lượng. Về quy mô xây dựng, dự án sẽ làm mới tổng cộng 1.065m đường ngầm đi dưới lòng đường với khẩu độ từ 0,8 x 0,8m và 2,0 x 1,5m; tháo dỡ, thu hồi đường dây chiếu sáng đi nổi hiện nay và hạ ngầm đường dây chiếu sáng là 3.059m; đi dới hệ thống camera an ninh của Công an thành phố và của UBND quận, phường lên trụ đèn chiếu sáng mới; đầu nối với hệ thống nước thủy cục bảo đảm áp lực nước PN > 10bar, lắp bố sung trụ chữa cháy D100mm. Đối với hạng mục cây xanh, thành phố yêu cầu thay thế các cây già cỗi, kém phát triển; trồng mới cây móng bò tìm bảo đảm khoảng cách, quy định. Đồng thời dự án cũng sẽ hoàn trả nền, mặt đường và làm mới vỉa hè bằng đá granite tự nhiên. Hiện, ban quản lý đang yêu cầu đơn vị nhà thầu dồn lực, tích cực triển khai thi công, để dự án sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

THÀNH LÂN

Ký kết trao đổi nguồn nhân lực giữa thành phố Kisarazu và các trường đại học, cao đẳng

Ngày 26-9, Sở Ngoại vụ phối hợp chính quyền thành phố Kisarazu (Nhật Bản) ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổi nguồn nhân lực giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Kisarazu và Trường Đại học Duy Tân, Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và Trường Cao đẳng Phương Đông. Theo nội dung ký kết, Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Kisarazu và các trường hợp tác triển khai các dự án trao đổi nguồn nhân lực, chính sách tiếp nhận thực tập sinh của thành phố Kisarazu, tạo

cơ hội việc làm cho sinh viên tại Nhật Bản... Hiện nay, thành phố Kisarazu đang tích cực thúc đẩy nhiều hoạt động nhằm thu hút nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kỹ thuật, chế biến thực phẩm, y tế, điều dưỡng... từ Đà Nẵng đến Kisarazu làm việc thông qua các chương trình tuyển dụng thực tập sinh. Ngày 26-7-2019, thành phố Đà Nẵng và thành phố Kisarazu ký kết ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác và đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

NGỌC HÀ

Tăng cường hồi phục sau mổ

Ngày 26-9, tại Đà Nẵng, Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam phối hợp Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức hội nghị tăng cường hồi phục sau mổ Việt Nam lần thứ nhất, với sự tham gia của gần 300 đại biểu và gần 20 báo cáo viên là các chuyên gia về tăng cường hồi phục sau mổ đến từ các bệnh viện trong nước và quốc tế.

Tăng cường hồi phục sau mổ là chương trình chăm sóc toàn diện có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa dành cho người bệnh được phẫu thuật như: ngoại khoa, gây mê hồi sức, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, điều dưỡng, tâm lý... Hoạt động này diễn ra trước, trong và sau phẫu thuật, đòi hỏi sự tham gia phối hợp của nhiều nhân viên y tế, qua đó giúp người bệnh phục

hồi sớm. Mục tiêu của tăng cường hồi phục sau mổ giúp bệnh nhân rút ngắn thời gian nằm viện, nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ biến chứng và giảm chi phí điều trị một cách hiệu quả. Hoạt động này thực hiện tốt giúp quá trình phục hồi sớm, giảm bớt gánh nặng chăm sóc, điều trị, giảm tải nhập viện do ít biến chứng hơn, giảm gánh nặng về chi phí cho người bệnh và giảm quá tải bệnh viện. Chính vì thế, tăng cường hồi phục sau mổ được quan tâm và đưa vào chương trình thường quy của nhiều bệnh viện trên thế giới và Việt Nam trong những năm qua giúp nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, đặc biệt người bệnh ngoại khoa.

PHAN CHUNG

Hoàn thành kết nối, đồng bộ trên 2,3 triệu hồ sơ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Báo cáo kết quả công tác các cách hành chính quý 3-2024 của Bộ Nội vụ cho biết, về công tác cải cách thủ tục hành chính, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đã cắt giảm được 50% quy định về thủ tục hành chính, gần 40% thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính, hơn 60% quy định về yêu cầu điều kiện kinh doanh.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tính đến ngày 20-9, Bộ Nội vụ nhận được hồ sơ để án của 50 tỉnh, thành phố, trong đó đã tổ chức thẩm định hồ sơ để án của 45 tỉnh, thành phố. Đến nay,

100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành phê duyệt để án vì trí việc làm. Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đến thời điểm báo cáo, 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Tổng số dữ liệu được đồng bộ đạt 2.386.486 hồ sơ. Bộ Nội vụ phối hợp Bộ Công an đối khớp 1.093.773 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tổng số 1.093.830 hồ sơ đã được phê duyệt.

T. HUY

Bảo hiểm xã hội

trungds@danang.gov.vn

Nỗ lực vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Nhờ tham gia BHYT, nhiều trường hợp được quỹ BHYT chi trả từ vài chục đến vài trăm triệu đồng khi các em bị ốm đau, bệnh tật, giảm gánh nặng cho gia đình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.



Giáo viên tuyên truyền đến các em học sinh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: N.QUANG

Em H.A.Q.V (SN 2010, quận Thanh Khê) mắc bệnh u não, viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Do mắc bệnh nặng, phải điều trị trong thời gian dài khiến chi phí điều trị tăng cao. Ba của V. chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, nếu không có BHYT chi trả số tiền hơn 353 triệu đồng, cả nhà không biết vay mượn ở đâu để điều trị bệnh cho con. Nhờ tham gia BHYT, gánh nặng chi trả điều trị bệnh cho con được giảm nhẹ, từ đó an tâm điều trị bệnh cho con".

P.D.P.Q (SN 2004, quận Ngũ Hành Sơn) mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, suy tủy do hóa trị. Số tiền Q được BHYT chi trả trong năm 2023 đến nay hơn 291 triệu đồng. Q chia sẻ, thấy được giá trị nhân văn của BHYT mang lại trong những lúc ốm đau như thế này, em mong rằng các bạn học sinh, sinh viên tích cực tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi của mình lỡ như bị ốm đau.

Cô Trương Thị Yến Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, nhà trường vừa tổ chức họp phụ huynh đầu năm, thông qua buổi họp này trường lồng ghép tuyên truyền về lợi ích của BHYT đến phụ huynh học sinh nhằm bảo đảm việc tham gia BHYT cho học sinh như mọi năm. Thầy Phạm Thanh Bửu, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu) cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền đến gia đình học sinh về lợi

Học sinh, sinh viên có mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh, sinh viên tự đóng 70%). Năm 2024 do có sự điều chỉnh mức lương cơ sở mới, nên mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên có sự điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, mức đóng bằng 4,5% x 2.340.000 đồng x 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm. Trong đó, số tiền học sinh, sinh viên thực đóng là 884.520 đồng/năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ là 379.080 đồng/năm.

Trong tháng 8-2024, BHXH thành phố đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền là 836,5 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 5.335 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 827,9 tỷ đồng (tăng 18,37%); cấp mới 1.475 thẻ BHYT, lũy kế từ đầu năm 19.746 thẻ BHYT; cấp lại 700 thẻ BHYT, lũy kế từ đầu năm là 7.880 thẻ BHYT. Tỷ lệ cấp thẻ BHYT đạt 100% so với tổng số người tham gia BHYT.

ích khi tham gia BHYT, nhà trường sẽ khảo sát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ đó vận động nguồn lực để mua thẻ BHYT tặng các em. Năm học 2024-2025 trường có hơn 1.985 học sinh được chia thành 46 lớp. Trong năm học mới, nhà trường sẽ nỗ lực vận động 100% học sinh tham gia BHYT. Đối với học sinh mồ côi hoặc thuộc diện khó khăn, không đủ kinh phí để tham gia BHYT, nhà trường sẽ vận động nguồn lực để hỗ trợ các em.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Hải Châu Văn Phú Long, BHXH quận vừa phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tuyên truyền chính sách BHYT đến học sinh, sinh viên

tại các trường nhân dịp đầu năm học; phối hợp Trường Đại học Kiến trúc tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, sinh viên cho khoảng 2.200 em. Để bảo đảm tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, năm học 2024-2025, BHXH quận chủ động phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, nhất là trong cha, mẹ học sinh về BHYT. Qua đó, giúp phụ huynh và học sinh, sinh viên nhận thức chủ trương nhân văn, lợi ích thiết thực của chính sách BHYT để tự giác tham gia. Đồng thời, tham mưu UBND quận chỉ đạo tăng cường công tác BHYT; giao chỉ tiêu 100% học sinh, sinh

viên tham gia BHYT đối với các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn; phân công cán bộ theo dõi các trường học, thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện của từng trường.

Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Trí Đại cho biết, hiện nay toàn thành phố có 334.848 học sinh, sinh viên tham gia BHYT (trong đó, đang tham gia BHYT tại trường 284.940 em, tham gia đối tượng khác 51.908 em), đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Năm 2023 và 8 tháng đầu năm 2024, BHXH thành phố đã thanh toán chi trả từ quỹ BHYT cho đối tượng là học sinh, sinh viên cho 338.921 lượt khám, chữa bệnh với số tiền 153,83 tỷ đồng. "Mới đây, BHXH thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2024-2025. Đồng thời, ngay từ đầu năm học 2024-2025, BHXH thành phố phối hợp Công Thông tin điện tử thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến "BHYT vì sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên". Thông qua chương trình, BHXH thành phố thông tin, giải đáp để phụ huynh và học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn nữa về chính sách BHYT về mức đóng kể từ ngày 1-7-2024; phương thức đóng, nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và thủ tục đi khám, chữa bệnh; quy định về mức hưởng, quyền lợi hưởng khám, chữa bệnh BHYT... Thời gian đến, BHXH thành phố sẽ chủ trì, phối hợp các cơ sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách pháp luật về BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT đến các tầng lớp nhân dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu năm học 2024 - 2025 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT", ông Đại nói.

NGUYỄN QUANG

Tin hoạt động

• **Bảo hiểm xã hội (BHXH)** thành phố vừa ủng hộ 111,2 triệu đồng khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tập thể công chức, viên chức, người lao động (CCVCLD) văn phòng BHXH thành phố và BHXH các quận, huyện trích tiền lương ủng hộ tổng số tiền 103,5 triệu đồng. Cùng với đó, Công đoàn cơ sở BHXH thành phố dùng tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu - Trao thưởng khuyến học năm 2024", tiết kiệm 7,7 triệu đồng, gửi hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục thiên tai thông qua Liên đoàn Lao động thành phố.

• **BHXH quận Ngũ Hành Sơn** hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2024. Tính đến 31-8, số người tham gia BHXH bắt buộc là 18.580 người, tăng 306 người so với tháng trước và tăng 2.562 người so với cùng kỳ năm trước (tăng 15,99%); đạt 101,07% kế hoạch năm 2024. Số người tham gia BHTN là 18.082 người, tăng 296 người so với tháng trước và tăng 2.497 người so với cùng kỳ năm trước (tăng 16,02%); đạt 101,38% kế hoạch năm 2024. Ngoài ra, tham gia BHXH tự nguyện phát triển 2.425 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 738 người (tăng 43,74%), đạt 88,34% kế hoạch năm 2024; tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 83.571 người, tăng 3.731 người so với cùng kỳ năm trước (tăng 4,67%), đạt 99,29% kế hoạch năm 2024. Để có kết quả trên, BHXH quận nỗ lực triển khai nhiều giải pháp trong công tác phát triển người tham gia như tiếp tục chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 207/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị khách hàng, tư vấn, đối thoại...

• **BHXH huyện Hòa Vang phối hợp Mặt trận huyện** tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ Mặt trận 11 xã và 113 thôn trên địa bàn. Phó Giám đốc BHXH huyện Nguyễn Thị Tuyết Nguyệt cung cấp kết quả, tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn huyện; phổ biến những nội dung chính của chính sách BHXH, BHYT; tập trung vào chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo bà Nguyệt, trong những năm qua, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình gia tăng nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị tại địa phương, trong đó có Mặt trận huyện và các xã. Những buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại các xã, thôn giúp người dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của chính sách và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; từ đó, nâng cao ý thức tự giác, chủ động tham gia BHXH, BHYT.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bùi Nam Dũng đề nghị cán bộ Mặt trận các xã, đặc biệt là trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, những người trực tiếp, sát với người dân, cần nắm vững chính sách BHXH, BHYT để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Từ đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện chính sách, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với BHXH huyện nhằm phát triển người tham gia theo định hướng BHXH, BHYT toàn dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

NGỌC PHƯƠNG tổng hợp

Xây dựng xã hội học tập gắn với an sinh xã hội

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố đóng vai trò quan trọng nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích phát triển tài năng, góp phần vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Hội Khuyến học trao giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng năm học 2023-2024. Có 43 học sinh được trao giải, trong đó cấp THCS: 28 học sinh, cấp THPT: 15 học sinh. Đặc biệt, năm nay có 1 em đoạt giải xuất sắc là Trịnh Nguyễn Hồng Minh, học sinh lớp 12/5, Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến. "Đây là giải thưởng mơ ước của học sinh chúng em. Vì tiêu chí khá cao, học sinh phải đạt kết quả xuất sắc toàn diện về kết quả học tập mỗi năm và toàn cấp học; kết quả các kỳ thi do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức và phối hợp tổ chức từ thành phố đến khu vực, quốc gia, quốc tế và thành tích trong các hoạt động giáo dục toàn diện khác. Giải thưởng trở thành nguồn động viên lớn để chúng em tiếp bước thế hệ cha anh, lấy việc học hành nghiêm túc để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương đất nước", Hồng Minh chia sẻ.

Không chỉ khích lệ tinh thần học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, các cấp hội khuyến học nỗ lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em bước vào năm học mới 2024-2025. Các cấp hội khuyến học trên địa bàn quận Thanh Khê và các trường học trên địa bàn kịp thời hỗ trợ, khen thưởng, cấp học bổng cho hơn 11.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 3 tỷ đồng; kêu gọi sự "báo trợ dài hạn" cho 70 học sinh mồ côi nghèo, học sinh đặc biệt khó khăn học hết bậc học phổ thông. Quận Ngũ Hành Sơn có



Học sinh nhận giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng năm học 2023-2024. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến an 08 về việc "Hỗ trợ học bổng lâu dài cho học sinh con hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và con hộ nghèo không còn sức lao động", tạo điều kiện cho các em học tập, vươn lên bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp quận, huyện, thị xã, các chi hội khuyến học có nhiều biện pháp tích cực trong việc vận động và hỗ trợ cấp phát quỹ khuyến học, khuyến tài với tổng số tiền hơn 19,5 tỷ đồng/46.913 suất. Đặc biệt, các quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang tổng kết và trao giải khuyến tài Lê Văn Hiến, Đỗ Thúc Tĩnh, Nguyễn Chơn với số tiền trao thưởng khá cao. Đây là nền tảng vững chắc để thúc đẩy xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố cho biết, nhiều năm qua, thành phố tập trung phát triển mạnh mẽ mạng lưới khuyến học từ thành phố đến cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động; khởi đầu và phát huy truyền thống khuyến học, huy động các nguồn lực; bước đầu ứng dụng chuyển đổi số,

tạo điều kiện để người dân bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống tri thức mới, linh hoạt với nhiều mô hình; từ đó hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo thành phố trong thời kỳ mới. So sánh mục tiêu cụ thể đến năm 2025 tại Quyết định số 387/QĐ-TTg phê duyệt chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình "Xây dựng mô hình Cộng dân học tập giai đoạn 2021-2030, tại Đà Nẵng, mô hình gia đình học tập vượt 11,82%; đồng học học tập vượt 8,57%; cộng đồng học tập vượt 13,57%; đơn vị học tập vượt 17,19%; công dân học tập: nhóm I vượt 17,28%, nhóm II vượt 13,1%, nhóm III vượt 0,08%.

Cũng theo ông Hùng, qua phong trào, có thể đánh giá các ưu điểm đó là phát huy ý thức tự học, nỗ lực tiếp cận tri thức, kỹ năng của người dân Đà Nẵng

cùng với truyền thống hiếu học, ham đổi mới và tiến bộ. Đồng thời, hội khuyến học các cấp triển khai các giải pháp hiệu quả trong việc xây dựng xã hội học tập; triển khai các mô hình học tập, tạo nền tảng xây dựng thành phố học tập. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời thông qua các văn bản chỉ đạo, các hội nghị triển khai và các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương. Xây dựng xã hội học tập được sự phối kết hợp và hỗ trợ của Mặt trận các cấp, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... gắn kết phong trào thi đua khuyến học, xây dựng xã hội học tập với phong trào thi đua yêu nước và các chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Để phong trào học tập suốt đời thực sự đi vào cuộc sống bền vững, đều khắp, hiệu quả, Hội Khuyến học thành phố đề nghị lãnh đạo thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành theo dõi, quản lý về chuyên môn, nhân sự, tài chính và UBND các quận, huyện quan tâm đến nhiệm vụ mới của khuyến học trong giai đoạn 2023-2030; tình hình nhân sự, tài chính, vị trí việc làm, điều kiện làm việc cho đội ngũ khuyến học các cấp, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao thông qua việc ban hành quy chế, phê duyệt đề án vị trí việc làm, bố trí ngân sách hoạt động và chi cho người hằng năm, ngân sách cho đề án, chương trình thuộc giai đoạn 2021-2030. Các cơ quan, đơn vị, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thành lập chi hội, ban khuyến học đi vào hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo các chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng, Chính phủ, bộ, ban, ngành và từng địa phương.

NGỌC HÀ

Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2024, Sở GD&ĐT thành phố chủ động hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai các hoạt động phù hợp và hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, xã, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với việc phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời.

Theo Sở GD&ĐT, "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2024 được tổ chức từ ngày 1-10 đến 7-10, với chủ đề "Phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời". Căn cứ chủ đề năm 2024 và điều kiện cụ thể, các đơn vị, trường học thuộc Sở GD&ĐT triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, phòng GD&ĐT các quận, huyện tham mưu lãnh đạo địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo; huy động tối đa các nguồn lực tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời. Trong đó, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, đưa chủ đề của tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục sẽ tổ chức các hội sách để giới thiệu sách mới, tạo không gian giao lưu giữa tác giả và độc giả; thành lập các câu lạc bộ đọc sách báo theo chủ đề, độ tuổi, giúp mọi người cùng nhau đọc và chia sẻ cảm nhận. Bên cạnh đó, tổ chức các cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện dựa trên sách báo để kích thích sự sáng tạo và yêu thích đọc sách báo; các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới thư viện trường học và phát triển văn hóa đọc trong cơ sở giáo dục, cộng đồng. Cũng như tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm... nhằm khuyến khích học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý, người dân đọc sách; phát động học sinh, học viên, sinh viên và mọi người dân quyên góp sách xây dựng tủ sách lớp học cho các trường vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tăng cường các hoạt động thư viện trường học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tối ưu hóa nền tảng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện; giới thiệu, nhân rộng các mô hình quản lý, tổ chức các hoạt động thư viện trường học tiêu biểu, điển hình.

Cùng với đó, huy động các tổ chức, cá nhân đầu

tư thiết bị, tủ sách, sách cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các trường, điểm trường vùng khó khăn; huy động cha mẹ học sinh tích cực tham gia xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh. Tổ chức các lớp giáo dục về kỹ năng, phương pháp đọc, phương pháp thu thập và xử lý thông tin cho học sinh, học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; phổ biến kinh nghiệm đọc sách cho người dân tại các trung tâm học tập cộng đồng. Đặc biệt, đa dạng hóa các dịch vụ thư viện; đẩy mạnh dịch vụ thư viện lưu động tại các địa phương, nhất là ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Ngoài ra, tăng cường luân chuyển sách, báo, tài liệu giữa các thư viện, chú trọng luân chuyển từ hệ thống thư viện công cộng tới các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trường học, đơn vị biên phòng, trại giam, các thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Song song đó, đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức như: "thư viện xanh", "thư viện thân thiện", "tủ sách góc lớp", "thư viện lưu động", "thư viện liên hoạt", "thư viện điện tử"...

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Phạm Tấn Ngọc Thụy, việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc thúc đẩy học tập suốt đời - một trong những vấn đề mang ý nghĩa chiến lược quốc gia trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhân tố quyết định của sự phát triển bền vững và thành công. Đồng thời, đẩy mạnh vai trò của hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến đọc đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên và người dân, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; đa dạng hóa các hình thức học tập. Trong đó, đặc sách là hoạt động học phổ biến và có hiệu quả giúp mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, cải thiện, phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp; tạo môi trường đọc thân thiện, thân thiện, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

LÊ HÙNG

Thông tin - Quảng cáo

Vọng từ mắt bão Quảng Ninh

Không có ai chống lại được cơn cuồng nộ của đất trời, nhưng cũng không thể lực nào cản trở được lòng người. Với tinh thần sẻ chia, đồng cam cộng khổ vì mạch nguồn ánh sáng, ngay sau khi bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại lớn về lưới điện, Đội xung kích PC Đà Nẵng đã nhanh chóng lên đường để kịp thời hỗ trợ đơn vị bạn tái thiết lưới điện, góp phần ổn định đời sống và sinh hoạt của đồng bào nơi tâm bão vừa đi qua.



Đám mưa kéo dài.



Làm việc xuyên trưa, quá tối mong sớm đóng điện cho bà con.



Không khí khẩn trương, nhiệt huyết trên từng tuyến đường dây.

Tuy tôi không được theo chân Đội xung kích PC Đà Nẵng trong hành trình hỗ trợ PC Quảng Ninh khôi phục lưới điện nhưng qua lời kể của những anh em trực tiếp đứng trụ kéo dây, đặc biệt là tương tư sống động của đồng nghiệp Nguyễn Thị Xuân Anh - Nhân viên Phòng Kinh doanh (Điện lực TP. Cẩm Phả, PC Quảng Ninh), người chứng kiến "linh áo cam" tã xung hữu đột để nối điện nhanh - chính xác - an toàn, tôi xâu chuỗi lại và biết rằng, Đội xung kích PC Đà Nẵng đã để lại nhiều hình ảnh đẹp gây thương nhớ cho người Quảng Ninh.



Miệt mài khôi phục lưới điện hỗ trợ PC Quảng Ninh.



Đón nhận nhiều tình cảm của người dân TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.



Ảnh: XUÂN ANH

Bão Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh là thiên tai, bất khả kháng. Với đặc điểm, hầu hết tài sản của ngành Điện đều nằm ngoài trời nên thiệt hại do bão Yagi gây ra là quá lớn, đến giờ này chắc vẫn chưa thống kê hết được. Trò chuyện với tôi, Xuân Anh tâm tình: "Có qua hoạn nạn mới hiểu thấu lòng nhau, đợt này người dân Quảng Ninh dành rất nhiều cảm tình cho thợ điện, đặc biệt là Đội xung kích PC Đà Nẵng. Có lẽ, những tình cảm kia chợt đến khi bà con chứng kiến sự tận tâm, chịu thương chịu khó của những người thợ điện miền Trung quanh năm tảo tần mưa nắng". Để coi tấm lòng, Xuân Anh kể tiếp, khoảng 13 giờ 30, bạn Hiến (Ngô Quốc Hiến - Điện lực Hòa Vang, tham gia Đội xung kích PC Đà Nẵng) nhận tin cho mình: "Bên mình sắp xong phiếu công tác này rồi. Chuẩn bị thu đồ nghề, khóa phiếu, đóng điện cho bà con đây." "Thế xong việc thì khi nào đoàn mình về Đà Nẵng?"

- Đoàn về luôn bạn à!
- Hay tí nữa bạn nhân anh Bửu (Lê Quốc Bửu - Giám đốc Xi nghiệp Điện Cơ, Trường Đội xung kích) cho đoàn mình qua Điện lực để anh chị em chào nhau một câu, bao nhiêu ngày cứ vội vàng...
"Sau đó anh Bửu nhân tin lại báo rằng anh em đang làm làm. Cứ nghĩ thế là đoàn PC Đà Nẵng về mà không kịp chào nhau, cứ thấy buồn buồn trong lòng" - Xuân Anh nói.
Bất chợt, lúc 16 giờ 30 thì anh Bửu gọi điện cho Xuân Anh: "Em ơi, em có biết quán cơm nào gần đây không? Nay đoàn phát sinh thêm chút việc nên ở lại một chút, mà cơm ở nhà ăn Thổng Nhất bạn anh cắt rồi! Em chi giúp anh có quán nào để anh em đi ăn với!".
Sau đó, Hiến kể: lúc thu xong đồ đạc,

tháo hết tiếp địa, chuẩn bị khóa phiếu thì anh Cẩm phát hiện bằng mắt thường có một điểm nguy cơ sự cố trên dây dẫn trung áp (cột này cao tầm 15 - 18 mét) nên anh em lại xin phương án để xử lý điểm này nhằm đảm bảo đóng điện an toàn cho bà con. Vì vậy mà nán lại làm thêm một lúc.
Theo lời Xuân Anh, phần việc này vốn không nằm trong nhiệm vụ của Đội xung kích PC Đà Nẵng nhưng bằng kinh nghiệm "chiến trường", các anh báo: "Nếu đóng điện, chắc chắn xảy ra sự cố. Vậy thì bao nhiêu công sức sẽ bỏ biển hết, kéo theo mười mấy trạm trong tuyến này cũng sẽ không thể đóng điện trong hôm nay. Đoàn PC Đà Nẵng rút quân về rồi thì đóng nghiệp bản địa phải đi tìm điểm sự cố sẽ rất mất công, thời gian khắc phục lại càng thêm nữa".
Và thế là anh em Đội xung kích PC

Đà Nẵng lại hạ tải để nghỉ, tiếp tục làm việc đến chiều muộn, xử lý rút rào điểm nguy cơ sự cố trên tuyến đường dây trung áp kế bên.
Trường Đội xung kích Lê Quốc Bửu cho biết: "Chúng tôi phân đầu mỗi ngày 2 phiên làm việc. Mỗi phiên có gần đồng điện được vài trạm với khoảng hơn 1.000 - 2.000 khách hàng. Bữa nào không đóng được trạm mô là buồn lắm. Bà con đứng ngóng chờ mà anh em thu đồ nghề về khi điện chưa thông là đêm nằm không ngủ được".
Theo nhật ký công việc của Đội xung kích, trong hơn tuần lễ hỗ trợ PC Quảng Ninh khôi phục lưới điện với quyết tâm cao, anh em đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ gồm: thi công đường dây 35kV 373E.1 từ vị trí 18-22 dài 2,1 km; thi công xử lý đường dây hạ áp của 30 TBA, đóng

LÊ HẢI

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Căn cứ Kế hoạch số 795/KH-TTHLĐT/ĐVĐT/ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao Đà Nẵng về việc xét tuyển viên chức năm 2024; Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao thông báo như sau:
1. Tiêu chuẩn, điều kiện
Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao Đà Nẵng phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.
2. Số lượng cần tuyển: 9 người tại 4 vị trí.
3. Hình thức, nội dung tuyển dụng
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

THÔNG BÁO

Công ty Bảo hiểm Hùng Vương Đà Nẵng (BHV Đà Nẵng) thông báo: Trong quá trình khai thác do xuất, cán bộ, đại lý của BHV Đà Nẵng đã làm mất GCNBH như sau:
- XO: 14261, 14266, 14267, 14268, 14269, 14270, 14276, 14279, 14311, 36652, 36653, 36654, 36655, 43280, 43500, 44033, 51199, 51947, 51948, 51949, 51950, 63525, 63526, 64350, 80503, 80505, 84330, 90328, 90329, 90330.
- XM: 15001, 15002, 15003, 15004, 15005, 15007, 15013, 15014, 15015, 29027, 29028, 29029, 29030,

MẤT GIẤY TỜ

Tôi tên: Nguyễn Thị Kim Thị, trú tại: 108/8 Ông Lich Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Tôi có làm thất lạc: giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt bằng kinh doanh tại lô số 17 hàng ăn của chợ Cẩm Lệ do UBND quận Cẩm Lệ cấp mang tên: Nguyễn Thị Kim Thị. Vậy ai nhặt được xin báo về số điện thoại: 0989235252.

Nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” bảo vệ môi trường

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà cùng Mặt trận các phường triển khai, sáng tạo nhiều mô hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thói quen của cộng đồng dân cư, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Mô hình “Kết nối xanh, dân tự quản” tại khu dân cư Mân Lập Tây 3 (phường Mân Thái) là một trong 2 mô hình “Dân vận khéo” được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà chọn giới thiệu, trình cấp thành phố trong tháng 8-2024. Mô hình được triển khai từ giữa năm 2023 với mục tiêu trang bị thùng rác đồng bộ cho mỗi hộ gia đình; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc vứt rác đúng nơi quy định, đúng giờ và tập thói quen phân loại rác tại nguồn. Đến nay, 270/270 hộ gia đình đều được trang bị thùng rác từ nguồn kinh phí vận động, môi trường khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, ý thức người dân được nâng cao rõ rệt... Trước những thay đổi này, các khu dân cư lân cận trên địa bàn phường như Mân Lập Tây 1, Mân Lập Tây 2... cũng hưởng ứng nhân rộng mô hình. Đây cũng là mô hình điển hình về bảo vệ môi trường tại phường Mân Thái.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mân Thái Lê Thị Hồng Phấn cho biết với quyết tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương cùng nhân dân, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường có sự thay đổi tích cực rõ rệt qua nhiều mô hình được triển khai như “Khu dân cư chung một tấm lòng”, “Thùng rác xanh, môi trường sạch”, “Mỗi tuần một tuyến đường”... Việc người dân hưởng ứng, tham gia tích cực các mô hình bảo vệ môi trường giúp hình thành thói quen tốt, bảo đảm môi trường sống trong lành, sáng, xanh, sạch, đẹp... Đây được xem là điểm sáng trong công tác dân vận. Đối với các mô hình triển khai có hiệu quả, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng tại các khu dân cư khác để tạo sự thay đổi rõ rệt về môi trường, tổ chức tuyên truyền thường xuyên tại các khu dân cư để nâng cao ý thức của người dân.

Từ đầu năm đến nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà đã chỉ đạo Mặt trận các phường triển khai, hướng dẫn các ban công tác Mặt trận khu dân cư phối hợp nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả tại 246 khu dân cư. Trong đó, có nhiều mô hình “Dân vận khéo”



Nhiều mô hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường được triển khai trên địa bàn quận Sơn Trà. TRONG ẢNH: Người dân phường Mân Thái ra quân triển khai mô hình “Mỗi tuần một tuyến đường”.

Ảnh: V.H

tiêu biểu về bảo vệ môi trường như “Phân loại và thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội” triển khai tại 21 khu dân cư tại 3 phường An Hải Bắc, An Hải Tây, Thọ Quang; “Phật giáo quận Sơn Trà chung tay bảo vệ môi trường” triển khai tại các chùa trên địa bàn nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của tăng, ni, tín đồ Phật tử trên địa bàn quận tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Ngoài ra, Mặt trận các phường còn phát động triển khai các mô hình như “Ngôi nhà pin” của Mặt trận phường Nại Hiền Đông triển khai đạt 17/19 ngôi nhà pin tại 3 khu dân cư, mỗi tháng thu được 20kg pin cũ; mô hình “Vía hè thông thoáng - Đường phố văn minh” của Mặt trận phường Phước Mỹ, triển khai từ năm 2022 gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 14-2-2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà... Cuối tháng 8-2024, Mặt trận quận Sơn Trà còn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổ chức hội thi tuyên truyền các mô hình bảo vệ môi trường năm 2024. Đây là một trong chuỗi hoạt động trong việc triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021-2025”, góp phần

nâng cao nhận thức đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận trong việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Mặt khác, Mặt trận quận sẽ nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổ chức tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường và kỹ năng tập huấn về phân loại rác và bố trí thùng rác phân loại...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà Bùi Nguyễn Tấn Phong đánh giá, qua các mô hình, chương trình, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức và hình thành thói quen bảo vệ môi trường của nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Nhiều mô hình tạo được nguồn kinh phí từ việc phân loại chất thải rắn tại nguồn, hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn, được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Mặt trận quận và các phường tiếp tục triển khai xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình trong cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 31-12-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

VĂN HOÀNG

Tin hoạt động

● Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà, tính đến ngày 20-9-2024, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận tham gia đóng góp, ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phố miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp nhận hơn 404 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị và các phường trên địa bàn quận ủng hộ trực tiếp về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng hơn 2,139 tỷ đồng. Hiện các cấp Mặt trận của quận tiếp tục tiếp nhận tham gia đóng góp, ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phố miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đến hết ngày 10-10-2024.

● Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải Bắc vừa đến động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình ngư dân Nguyễn Xuân Trung (43 tuổi, trú 67 đường

Nại Thịnh 1) sớm trục vớt tàu cá bị chìm. Trước đó, vào chiều 18-9, tàu cá ĐNá 39024 TS của ngư dân Nguyễn Xuân Trung đang chạy vào âu thuyền Thọ Quang để tránh trú áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 4 thì bị vỡ bèo tàu, dẫn đến nước tràn vào khoang máy và chìm trên vịnh Mân Quang. Đồn Biên phòng Sơn Trà và Hải đội 2 Biên phòng đã kịp thời huy động các cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tổ chức cứu nạn, đưa 2 ngư dân trên tàu cá vào bờ an toàn và kéo tàu cá vào âu thuyền Thọ Quang để thuận tiện cho việc trục vớt.

● UBND phường Nại Hiền Đông vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) đối với dự án đường tranh sắc màu ở đường Lê Văn Duyet đoạn chôn cất và vào bờ an toàn và kéo tàu cá vào âu thuyền Thọ Quang để thuận tiện cho việc trục vớt.

● UBND phường Nại Hiền Đông vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) đối với dự án đường tranh sắc màu ở đường Lê Văn Duyet đoạn chôn cất và vào bờ an toàn và kéo tàu cá vào âu thuyền Thọ Quang để thuận tiện cho việc trục vớt.

Việt Nam phường cùng cấp ủy chỉ bộ, ban công tác Mặt trận, tổ dân phố thuộc khu dân cư Nại Hưng 2, Nại Hưng 2B đã thống nhất chủ trương lập quy hoạch và góp ý, bổ sung vào phương án để việc triển khai, thực hiện các bước tiếp theo được thuận lợi cũng như thực hiện quy hoạch, đầu tư đạt hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

● Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải Đông phối hợp với Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Phan Thị Xây (tổ 4, phường An Hải Đông). Ngôi nhà có diện tích xây dựng 45m² được xây dựng mới khang trang, kiên cố sau 3 tháng thi công với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vi người nghèo” của Mặt trận các cấp hỗ trợ 80 triệu đồng, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội LHPN phường An Hải Đông hỗ trợ 2 triệu đồng.

NAM TRẦN

Bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ tổ chức lễ hội, sự kiện

Là địa bàn trọng điểm về du lịch, dịch vụ, hàng năm, trên địa bàn quận Sơn Trà diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách. Quận huy động các lực lượng phục vụ các sự kiện, lễ hội, nhất là chú trọng giữ gìn, bảo đảm trật tự đô thị, an ninh, an toàn cho người dân và du khách, góp phần thúc đẩy, phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.

Hàng đêm, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà và UBND, Công an phường An Hải Tây tổ chức lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự đô thị, xử lý tình trạng bán hàng rong chèo kéo khách tại khu vực chợ đêm Sơn Trà và khu vực bến du thuyền DHC, các khuôn viên phía đông cầu Rồng; khu vực thí điểm sản phẩm du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông cầu cầu này... Đặc biệt, cứ vào 3 tối cuối tuần, khi cầu Rồng được vận hành phun lửa và nước hoặc khi diễn ra vũ hội đường phố, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thương mại... được tổ chức ở khuôn viên phía đông cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo... thì số lượng người dân và du khách đổ về tham gia rất đông nên các đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Thành thạo trong những đêm này, các lực lượng kịp thời triển

tổng kết hoạt động phục vụ DIFF, UBND quận Sơn Trà đánh giá, qua 5 đêm thi trình diễn pháo hoa quốc tế, dù số lượng khách đến xem pháo hoa rất đông, nhưng các lực lượng đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Theo đó, quận đã bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trước, trong và sau mỗi đêm bắn pháo hoa... Trong mỗi đêm thi, các hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải khát trên địa bàn quận đã thực hiện niêm yết giá các sản phẩm dịch vụ theo đúng quy định và bán theo giá đã niêm yết. UBND quận đã chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận và phường tập trung xử lý các trường hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, các đối



UBND quận Sơn Trà khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong phục vụ tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế 2024.

Ảnh: PV

khai hỗ trợ hoặc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giải quyết các sự vụ mà du khách không may gặp phải, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người dân, du khách. Chẳng hạn, vào khuya 6-9-2024, nhận được tin báo của một du khách người Pháp về việc đánh rơi ví da chứa nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng và tài sản, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Hải Tây nhanh chóng triển khai các nghiệp vụ để truy tìm ví. Đến ngày 7-9, du khách này bắt gặp nhận được lời mời đến Công an phường An Hải Tây để nhận lại ví cùng tài sản, giấy tờ của mình. Trước đó, vào khuya 31-8, Công an phường An Hải Tây nhận được tin báo của một người dân ở quận Hải Châu về việc không tìm thấy xe máy để ở đường Lý Nam Đế để lên xem cầu Rồng phun lửa và nước. Lực lượng tuần tra 8394 của phường An Hải Tây đã tổ chức truy tìm. Chỉ 2 giờ sau, chiếc xe máy nói trên được tìm thấy ở cách vị trí để xe ban đầu khoảng 500m và được trao trả lại cho chủ sở hữu.

Từ đầu năm 2024 đến nay, quận Sơn Trà đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện để giữ gìn, bảo đảm trật tự đô thị, an ninh, an toàn cho người dân và du khách tại các sự kiện, lễ hội có đông người tham gia như lễ hội Cầu ngư, đua thuyền, sự kiện du lịch, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, thể thao, hội chợ và thương mại... trên địa bàn quận, nhất là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024. Mới đây, tại lễ

tượng bán hàng rong, chèo kéo khách, lang thang xin ăn biến tướng, các đối tượng bán chõ ngồi thuận tiện bên ngoài khán đài để thu tiền. Tình hình trật tự đô thị trên địa bàn quận ổn định, không có trường hợp vi phạm trong khu vực cấm. Điều này góp phần xây dựng thương hiệu thành phố du lịch thân thiện, an toàn và mến khách.

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng cho biết, quận chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động các lực lượng phối hợp phục vụ tốt việc tổ chức các sự kiện, lễ hội và hoạt động du lịch, văn hóa, nghệ thuật, thương mại... diễn ra trên địa bàn quận, nhất là DIFF 2024 và được đông đảo người dân, du khách đánh giá cao, có nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đây là kết quả của sự nỗ lực toàn hệ thống chính trị quận, sự đồng lòng của người dân địa phương trên các mặt an ninh trật tự, an toàn giao thông, bình chấy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng ớn giá và an toàn thực phẩm... Những kết quả này đang được quận tiếp tục phát huy và sẽ tiếp tục huy động các lực lượng để tập trung phục vụ, tổ chức tốt các lễ hội, sự kiện, hoạt động nhằm phát triển du lịch, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

MAILY

Phát huy cơ sở vật chất mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Những năm qua, quận Sơn Trà để xuất thành phố dành nguồn lực lớn để đầu tư nhiều trường, lớp, phòng bộ môn, phòng chức năng khang trang, hiện đại và có kiến trúc, cảnh quan đẹp. Các trường đang phát huy những cơ sở vật chất, trang thiết bị mới được đầu tư song hành với nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục.



Một khối phòng học bộ môn, chức năng và một sân bóng đá mới được xây dựng tại Trường Tiểu học Ngô Mỹ.

Ảnh: HOÀNG HIỆP

Từ cuối học kỳ I của năm học 2023-2024, thầy và trò các khối lớp 1, 2, 3, 4 của Trường Tiểu học Ngô Mỹ (phường Phước Mỹ) phải di chuyển sang dạy và học ở cơ sở 3 của Trường Tiểu học Hai Bà Trưng (phường Nại Hiền Đông) để nhà thầu triển khai xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Đầu năm học mới 2024-2025, gần 1.000 học sinh các khối lớp 2, 3, 4, 5 cùng 250 học sinh lớp 1 đến trường mới với sự phấn khởi về trường lớp khang trang, kiến trúc và cảnh quan đẹp. Bên cạnh 1 khối phòng học và phòng chức năng cao 4 tầng

(20 phòng) được xây mới, tất cả các dãy phòng học cũ được sơn, cải tạo, nâng cấp và trong sân trường còn xây dựng mới sân bóng đá với mặt cỏ nhân tạo... Hiệu trưởng Lê Thị Em cho biết, với sự quan tâm của thành phố, quận và phường, cơ sở vật chất, trường lớp của Trường Tiểu học Ngô Mỹ

đã và đang được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại và đồng bộ nhằm phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học của nhà trường. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp và phát huy cơ sở vật chất,

trường lớp... mới được đầu tư để nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đạt nhiều kết quả cao trong năm học này.

Những ngày đầu đến trường, thầy và trò Trường THCS Lê Độ (phường An Hải Bắc) cũng phấn khởi khi nhìn thấy khối nhà cao 3 tầng gồm các phòng học, phòng bộ môn, hội trường... mới được hoàn thành xây dựng trước thêm năm học mới. Hiệu trưởng Phạm Thị Hoa cho hay, trong năm học 2023-2024, Trường THCS Lê Độ có tỷ lệ học sinh giỏi, xuất sắc đạt 44,28%, học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt 98,59% và nhiều học sinh đạt các giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố và các cuộc thi về tin học, khoa học và kỹ thuật... Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, đầu tư cơ sở vật chất và các chính sách tốt nhất của các cấp thành phố, quận, phường. Nhờ đó, nhà trường có môi trường giáo dục khang trang, an toàn và thân thiện nên sẽ phấn đấu, nỗ lực để năm học 2024-2025 tiếp tục đạt hái

nhiều thành công, nhiều thành tích mới.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn quận Sơn Trà đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, mở rộng 39 công trình trường học. Đến nay, đã có gần 50% số công trình đã được thi công hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng và được đưa vào sử dụng với tổng kinh phí khoảng 300 tỷ đồng, như: Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Trường Mầm non Hoàng Yến, Trường Tiểu học Tiểu La, Trường Tiểu học Ngô Mỹ... Trong năm học 2024-2025, có 9 trường đang và sắp được xây dựng, sửa chữa gồm: Trường Mầm non Rạng Đông, Trường Mầm non Hòa Mỹ, Trường Mầm non Bạch Yến, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Trường Tiểu học Quang Trung, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, Trường THCS Lý Tự Trọng, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Học sinh của 109 lớp học đang và sẽ được di chuyển đến các địa điểm bố trí học trong thời gian triển khai thi công. Các trường còn lại đang được quản thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai đến hết năm 2025.

Theo Trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà Võ Trung Minh, trên địa bàn quận Sơn Trà có 28 trường công lập với hơn 25.000 học sinh chia làm hơn 700 lớp. Năm học này, quận tuyển sinh 2.695 học sinh lớp 1 (77 lớp), 2.561 học sinh lớp 6 (64 lớp). Số phòng học được bố trí cho các cấp học từ mầm non đến THCS đều bảo đảm đủ để bố trí các lớp học và tổ chức dạy học; hệ thống nhà vệ sinh tại các trường đều được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu và đạt tiêu chuẩn quy định. Một số trường tiểu học và THCS còn thiếu phòng học bộ môn được nhà trường tổ chức việc giảng dạy tại lớp học, có bản đáp ứng yêu cầu giáo dục. Các trường có triển khai công trình xây dựng, sửa chữa đang được bố trí cơ sở vật chất để tổ chức học tập bảo đảm yêu cầu thực hiện chương trình sách giáo khoa và tiến độ theo quy định. Quận đã tuyển dụng hợp đồng giáo viên kịp thời, việc bố trí giáo viên hiện nay tại các trường được các hiệu trưởng chủ động phân công đủ giáo viên, bảo đảm công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp cũng như việc thực hiện chương trình các môn học và hoạt động giáo dục.

HOÀNG HIỆP

Những thay đổi căn bản trong học thuyết hạt nhân Nga

Tổng thống Vladimir Putin thông báo những thay đổi căn bản dự kiến trong học thuyết hạt nhân cập nhật của nước này, trong đó có việc mở rộng danh sách các quốc gia và liên minh quân sự phải chịu sự răn đe hạt nhân.



Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo những thay đổi căn bản dự kiến trong học thuyết hạt nhân cập nhật của nước này. Ảnh: TASS

Mở rộng đối tượng răn đe hạt nhân

TASS dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu khai mạc cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 25-9 với sự tham gia của các quan chức cấp cao cho biết, trong chương trình nghị sự có vấn đề liên quan việc cập nhật nền tảng của chính sách quốc gia trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Cùng với học thuyết quân sự, đây là tài liệu chính thức định nghĩa và chi tiết hóa chiến lược hạt nhân của Nga khi xác định nguyên tắc cơ bản về việc sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ông Putin lưu ý rằng tình hình quân sự và chính trị hiện đại đang thay đổi nhanh chóng, nên Nga phải tính đến điều này, bao gồm cả sự xuất hiện của các nguồn đe dọa và rủi ro quân sự mới đối với Nga và các đồng minh. Do đó, điều quan trọng là phải dự đoán diễn biến tình hình và điều chỉnh văn kiện lập kế hoạch chiến lược phù hợp thực tế hiện tại.

Trước hết, dự thảo văn kiện này mở rộng danh mục các quốc gia và liên minh quân sự phải chịu sự răn đe hạt nhân; bổ sung thêm nhiều mục vào danh sách các mối đe dọa quân sự mà việc vô hiệu hóa chúng đòi hỏi phải có sự răn đe hạt nhân. Đáng chú ý, có đề xuất bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại Nga từ một quốc gia không có vũ khí hạt nhân, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia có

Nga nêu điều kiện để kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt

Theo Sputnik, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại diện thường trực của Nga Vasily Nebenzya tuyên bố, Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch đặc biệt nếu phương Tây không dừng kích động chính quyền Kiev. Nga lâu nay vẫn luôn sẵn sàng chung sống hòa bình và là láng giềng tốt với Ukraine cho đến khi nước này đe dọa an ninh Nga và bắt đầu lập kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Nga kêu gọi Kiev chấp nhận càng sớm càng tốt để xuất thực tế cho một giải pháp có ý nghĩa lâu dài để thoát khỏi khủng hoảng, thay vì liên tục đưa ra một số tội hậu thư, kế hoạch chiến thắng phi thực tế.

vũ khí hạt nhân, sẽ được coi là một cuộc tấn công chung nhằm vào Nga.

Bên cạnh đó, ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân được tiếp tục hạ xuống. Theo đó, Nga sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân khi nhận được thông tin đáng tin cậy về cuộc tấn công quy mô lớn bằng các phương tiện tấn công hàng không vũ trụ và sự xâm nhập qua biên giới Nga, bao gồm các máy bay chiến lược hoặc chiến thuật, tên lửa hành trình, thiết bị bay

không người lái, tên lửa siêu thanh và các loại phương tiện hàng không khác, có thể được hiểu là lý do đủ để Moscow đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

Điểm mới đáng chú ý khác trong kế hoạch điều chỉnh lần này là việc Nga lần đầu tiên mở rộng phạm vi bảo vệ sang đồng minh thân cận Belarus. Theo đó, Nga bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra hành động xâm lược chống lại Nga và Belarus, với tư cách là

thành viên của nhà nước liên minh. Mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền của Nga bằng vũ khí thông thường cũng sẽ đủ để Moscow đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

Lập trường của Nga

Có thể nói, quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga được coi là câu trả lời danh thép của Điện Kremlin trước các cuộc thảo luận gần đây ở Mỹ và Anh về việc có nên cho phép Ukraine dùng tên lửa của phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga hay không.

Theo TASS, ông Putin nhấn mạnh các điều chỉnh đề cập ở trên đã được tính toán, hiệu chỉnh kỹ lưỡng và tương xứng với các mối đe dọa quân sự hiện đại mà Nga đang phải đối mặt. Cùng với việc công khai những thay đổi cơ bản dự kiến trong học thuyết hạt nhân, ông Putin cũng khẳng định lập trường kiên định của Nga về vấn đề răn đe hạt nhân. Nga luôn luôn có thái độ và cách tiếp cận có trách nhiệm cao đối với việc sử dụng lực lượng hạt nhân và tìm cách ngăn chặn sự phổ biến của chúng trên toàn cầu.

"Bộ ba hạt nhân" gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, vẫn là sự bảo đảm quan trọng nhất cho an ninh quốc gia Nga và là một công cụ để duy trì sự cân bằng chiến lược và cân cân quyền lực trên thế giới.

Phiên bản hiện tại của học thuyết hạt nhân đã được phê duyệt vào tháng 6-2020, thay thế cho một tài liệu tương tự trước đó vẫn có hiệu lực trong khoảng một thập kỷ. Học thuyết đang được điều chỉnh dựa trên công tác phân tích của các chuyên gia từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh và các cơ quan chính phủ khác của Nga thực hiện trong năm qua.

THULÊ

Cận thị gia tăng ở trẻ em toàn cầu

The Guardian gần đây dẫn nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học từ Trung Quốc cho thấy, tật cận thị sẽ tăng nhanh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, học tập của trẻ em trên quy mô toàn cầu.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tổng hợp và sử dụng dữ liệu đánh giá toàn cầu, gồm các nghiên cứu và báo cáo của chính phủ các nước về tỷ lệ trẻ em bị cận thị, được công bố kể từ năm 2015 đến tháng 6-2023. Cơ sở dữ liệu nói trên được tích lũy từ tổng cộng 276 nghiên cứu, bao gồm thông tin của hơn 5 triệu trẻ em và thanh-thiếu niên, trong đó có gần 2 triệu trường hợp bị cận thị từ 50 quốc gia ở châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương, có tính đến các biến số địa lý và các biến số khác.

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trẻ em và thanh-thiếu niên bị cận thị tăng rất nhanh từ 24% trong giai đoạn 1990-2000, lên 30% trong giai đoạn 2011-2019 và lên tới 36% trong giai đoạn 2020-2023. Trẻ em gái và nữ giới trẻ dự kiến bị cận thị nhiều hơn so với trẻ em trai và nam giới trẻ, do các bé gái đọc nhiều hơn, cũng như thường hưởng nhiều hơn và dành ít thời gian ở ngoài trời hơn so với các bé trai và nam giới trẻ. Nhóm thanh-thiếu niên trong nhóm 13-19 tuổi sẽ bị cận thị nhiều hơn so với nhóm 6-12 tuổi, bởi tật cận thị thường bắt đầu từ thời thơ ấu và có xu hướng trở nên tồi tệ hơn theo tuổi tác. Nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả thì với xu hướng tăng nhanh như vậy, các nhà khoa học cảnh báo sẽ có khoảng 600 triệu trẻ em và thanh-thiếu niên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi cận thị vào năm 2030. Đồng thời, các nhà khoa học cũng ước tính tỷ lệ giới trẻ bị cận thị toàn cầu dự kiến đạt khoảng 40% vào năm 2050, nghĩa là vượt quá 740 triệu ca cận thị. Đây là con số rất nghiêm trọng, gây lo ngại cho xã hội và chính phủ nhiều nước.

Ở khía cạnh khác cũng đáng lưu ý khi nhóm giới khoa học Trung Quốc cho biết,

Covid-19 có khả năng tác động xu hướng trẻ cận thị gia tăng. Vì các số liệu nghiên cứu có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên hệ tiềm ẩn giữa đại dịch và tình trạng suy giảm thị lực nhanh chóng ở người trẻ tuổi kể từ sau năm 2020. Theo đó, tỷ lệ cận thị ở trẻ em gia tăng đột biến sau Covid-19 và có sự chênh lệch giữa các khu vực, đặc biệt đáng lo ngại ở các nước Đông Á. Nhật Bản đứng đầu danh sách với 86% trẻ em bị cận thị, theo sau là Hàn Quốc với 74%. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố các số liệu đáng lo ngại. Tính đến năm 2020, có khoảng 1/4 dân số toàn cầu bị cận thị. Đến năm 2030, khoảng 3,4 tỷ người sẽ bị cận thị, tức khoảng 4/10 dân số và tăng lên một nửa dân số vào năm 2050. Đồng thời, WHO dự báo tỷ lệ cận thị của trẻ em ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam, sẽ ngày càng gia tăng với 80-90% vào năm 2050.

Sự gia tăng nhanh chóng cận thị khắp thế giới ngoài việc do di truyền còn do yếu tố môi trường, sinh hoạt. Trong đó, đặc biệt đối với các em học sinh do ít dành thời gian hoạt động ngoài trời; học tập và sinh hoạt chủ yếu trong nhà cũng là nguyên nhân lớn. Tỷ lệ mắc tật khúc xạ chủ yếu là nhóm học sinh, sinh viên ở thành phố lớn so với các em ở nông thôn. Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường hoạt động thể chất và giảm thời gian sử dụng màn hình của các thiết bị thông minh như laptop, máy tính bảng, điện thoại cho tất cả trẻ em và thanh-thiếu niên.

Rõ ràng, khi hàng tỷ người bị cận thị, nhất là độ tuổi bị cận thị ngày càng trẻ hóa sẽ kéo theo nhiều loại bệnh lý và tạo ra gánh nặng tài chính cho các quốc gia, mà WHO dự tính với hơn 200 tỷ USD do tổn thất năng suất lao động toàn cầu mỗi năm. Đó là chưa kể đến số tiền phải bỏ ra để điều trị, chăm sóc và sử dụng các thiết bị khi mắt bị cận thị suốt đời. Bên cạnh đó, nếu không được chăm sóc, điều trị tật cận thị kịp thời đối với trẻ em thì sẽ tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống và góp phần làm kết quả học tập bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

LÊ MINH HÙNG

Thể thao

Bước tiến của bóng rổ trẻ Đà Nẵng

Nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng giành chức vô địch giải bóng rổ 5x5 U20 vô địch quốc gia năm 2024 vừa kết thúc tại Thừa Thiên Huế. Đây là động lực để bóng rổ Đà Nẵng có những bước tiến xa hơn trong tương lai.



Đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng thi đấu thành công tại giải bóng rổ 5x5 U20 vô địch quốc gia năm 2024. Ảnh: VBF

Giải bóng rổ 5x5 U20 vô địch quốc gia là giải đấu cấp độ trẻ cuối cùng trong năm 2024 thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, có sự tham dự của 9 đội U20 nam gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 2, Điện Biên Warriors, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Phòng không Không quân PEAK, Quảng Ngãi PB, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết. Tại vòng bảng, U20 nam Đà Nẵng lần lượt thắng 53-24 trước U20 nam Bà Rịa Vũng Tàu 1 và 79-24 trước Quảng Ngãi PB. Ở trận đấu cuối cùng tranh ngôi nhất bảng B, U20 nam Đà Nẵng và U20 nam Hà Nội tạo nên trận đấu hấp dẫn, kịch tính với chiến thắng 49-47 dành cho đội bóng thủ đô. Đến trận bán kết 1, U20 nam Đà Nẵng vượt qua U20 nam Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 65-54 để tái ngộ U20 nam Hà Nội ở chung kết. Trong trận đấu quyết định, đội bóng rổ sông Hàn "trả nợ" thành công với chiến thắng 51-47 và lên ngôi vô địch. Theo vận động viên Trương Văn Đại (đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng), trong quá trình thi đấu, đội gặp nhiều khó khăn, thách thức từ các đối thủ. Dù vậy, với tinh thần quyết tâm, đội hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch.

Kết quả này mang đến niềm vui cho đội. Chức vô địch của đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng cho thấy sự quan tâm, đầu tư đúng hướng của thể thao thành phố dành cho bộ môn này. Để xây dựng lứa cầu thủ đủ sức cạnh tranh với các đơn vị, địa phương có phong trào bóng rổ mạnh tại các giải vô địch bóng rổ trẻ quốc gia, các HLV tâm huyết, giàu kinh nghiệm được mời tham gia công tác đào tạo, huấn luyện tại các đội tuyển bóng rổ nam Đà Nẵng. Trong đó, chức vô địch giải bóng rổ 5x5 U20 vô địch quốc gia năm 2024 là lần thứ 2 HLV Đàm Huy Đại bước lên bục vinh quang

những chuyển biến tích cực của bóng rổ trẻ Đà Nẵng trong những năm gần đây. Hiện thành phố xây dựng lứa cầu thủ trẻ triển vọng gồm: Trương Văn Đại, Nguyễn Trần Duy Anh, Lê Trung Khoa, Nguyễn Đình Quang Tú, Võ Văn Bảo Phú, Nguyễn Anh Kiệt, Hoàng Hải Đăng, Châu Hoàng Việt, Võ Trọng Mẫn, Lê Trung Bảo Khang, Lê Hữu Huy, Trần Huy Nam, Lâm Minh Duy, Mai Đức Lộc...

HLV Lê Ngọc Tài cho hay, phong trào bóng rổ phát triển mạnh trong những năm qua là cơ sở để xây dựng lứa cầu thủ chất lượng cho bóng rổ Đà Nẵng. Các cầu thủ được tuyển chọn vào các đội tuyển bóng rổ trẻ thành phố duy trì tập luyện thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài việc tham gia thi đấu tại các giải vô địch quốc gia, các cầu thủ được tạo điều kiện tham gia các giải phong trào để cọ xát. Nếu duy trì và phát triển tốt, bóng rổ Đà Nẵng tự tin hướng đến những giải đấu phía trước.

Theo Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục-thể thao thành phố Trần Đỗ Quang, thành tích vô địch của đội tuyển bóng rổ U20 nam Đà Nẵng đóng góp vào thành công chung của thể thao thành phố. Đây là động lực để đội tuyển bóng rổ nói riêng và các đội tuyển thể thao thành tích cao tại trung tâm nói chung nỗ lực hướng đến những mục tiêu xa hơn. Trung tâm sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tập luyện, tham gia tập huấn để phát huy tối đa khả năng bản thân, giúp thể thao thành phố khẳng định vị thế tại các giải vô địch quốc gia.

PHI NÔNG

VÒNG LOẠI GIẢI U20 CHÂU Á NĂM 2025

U20 Việt Nam bảo vệ ngôi đầu bảng

19 giờ hôm nay (27-9), trên sân vận động Lạch Tray, U20 Việt Nam gặp U20 Bangladesh tại lượt trận thứ 3 bảng A. U20 Việt Nam giành 6 điểm sau 2 trận thắng U20 Butan (5-0) và Guam (3-0) để đứng đầu bảng A, hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U20 Syria chỉ số phụ. Cuộc đua giành ngôi nhất bảng và tấm vé dự vòng chung kết được dự đoán tiếp tục so kè đến trước vòng cuối khi hai đội gặp nhau, bởi ở lượt trận thứ ba U20 Việt Nam và U20 Syria chỉ gặp đối thủ dưới cơ. U20 Bangladesh không phải là đối thủ đáng ngại với U20 Việt Nam. Họ cho thấy một số ưu điểm về thể hình nhưng nền tảng thể lực không tốt. Lối đá của U20 Bangladesh khá đơn giản, không chặt chẽ và thiếu tính kỷ luật nên dễ lộ ra nhiều khoảng trống. Khả

năng tranh chấp bóng của các cầu thủ cũng không quá mạnh mẽ. 6 bàn thua sau 2 trận là con số biết nói về hệ thống phòng thủ của U20 Bangladesh. Ngay cả một đội bóng yếu như U20 Guam vẫn có 2 bàn thắng cho thấy sự yếu thế đáng kể của các hậu vệ U20 Bangladesh. Chiến thắng là mục tiêu của U20 Việt Nam ở trận đấu tới nay. Đợt thi đấu mùa hè này nên đoàn quân của HLV Hứa Hiến Vinh nắm thể chủ động để có thể điều tiết nhịp độ sao cho bảo đảm có lợi nhất về thể trạng lẫn tỷ số. Nếu U20 Syria thắng nhẹ U20 Guam, U20 Việt Nam cũng chỉ cần thắng vừa đủ để tiếp tục ngôi đầu mà không cần bung hết sức lực, qua đó có thể bảo đảm tốt nhất cho trận "chung kết bảng" với U20 Syria ở lượt trận cuối.

T.D

Tin văn

Ngày 26-9, Ban tổ chức V-League 2024-2025 thông báo, 6/7 trận đấu ở vòng 3 V-League diễn ra từ ngày 28 đến 30-9 tiếp tục được áp dụng công nghệ VAR gồm: Hoàng Anh Gia Lai - Thép Xanh Nam Định trên sân Pleiku, Thể Công Viettel - Quy Nhơn Bình Định trên sân Mỹ Đình, Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh

Hà Tĩnh trên sân Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội trên sân Thống Nhất, Công an Hà Nội - Becamex Bình Dương trên sân Hàng Đẫy, Đông Á Thanh Hóa - Hải Phòng trên sân Thanh Hóa. Hiện dẫn đầu bảng xếp hạng là Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 6 điểm sau hai lượt trận. (THÀNH DANH)

QUẢNG CÁO

ME TRANG COFFEE

SeABank

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

MB